

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10-13 ธันวาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ (13 ธ.ค.59)</p>	<p>รัชกาลที่ 9 สวรรคต</p> <p>-เสนอข่าว สำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพรวม 42 วัน 1,578,625 คน ถวายเงินร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล 120,631,591.25 บาท</p> <p>เวลา 04.00 น. กลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ อีเก้อ ลีซอ ไทยทรงดำ ลัวะ ดาราอั้ง อาข่า คะฉิ่น ลาวครั่ง มอญ ไทยอง ไทลื้อ ไทใหญ่ จีนยูนนาน เมี่ยน ลาหู่ ซึ่งล้วนแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่า จำนวนประมาณ 1,000 คน เดินทางมายังสวนสราญรมย์ เพื่อประกอบพิธีตามความเชื่อของแต่ละชนเผ่า เพื่อส่งดวงพระวิญญาณของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่วังสรวงสวรรค์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นตั้งแถวแยกตามกลุ่ม เดินมาเข้าคิวกราบพระบรมศพที่หน้าพระบรมโกศ</p> <p>ส่วนที่บริเวณเต็นท์หน่วยแพทย์พระราชทาน รพ.จุฬาภรณ์ มีหน่วยแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เภสัชกร และบุคลากรจากรพ.จุฬาภรณ์ และรพ.ตรัง รวม 18 คน มาให้บริการดูแลประชาชนตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ประชาชนส่วนใหญ่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ รวมถึงขอยาดมแก้อาการวิงเวียน และทำแผลเล็กน้อยที่เกิดจากการเดินชนหรือกระแทกกับของแข็ง</p> <p>ด้านนายกรั้วช เปี่ยมพิมาย อายุ 18 ปี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ ซึ่งพิการเป็นอัมพาตช่วงล่างตั้งแต่เอดลงไป เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ โดยกล่าวว่า ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง ทำให้เดินไม่ได้ตั้งแต่เกิด การรักษาค่อนข้างยากและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก คุณแม่จึงถวายฎีกาขอความช่วยเหลือไปยังสำนักพระราชวัง และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นคนใช้ในพระบรมราชูปถัมภ์ รักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชมาตลอดกว่า 10 ปี ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ (11 ธ.ค.59)</p>	<p>-นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม กลุ่มชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง 41 ชนเผ่า จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะในพื้นที่สูงห่างไกลด้อยโอกาส ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะทำพิธีถวายสักการะตามความเชื่อของแต่ละชาติพันธุ์บริเวณสวนสราญรมย์ ก่อนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ</p> <p>การอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่กลุ่มชาติพันธุ์ครั้งนี้ สบส. ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จัดทีม อสม.ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ในแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ดูแลสุขภาพตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจนกลับถึงบ้าน พร้อมจัดทีมแพทย์สนามและแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนดูแลระหว่างพักที่สนามม้านางเลิ้ง และระหว่างเดินเท้าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (10ธ.ค.59)</p>	<p>ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล</p> <p>-เสนอข่าว รพ.อุดรธานี รพ.สุรินทร์ สสจ.ตรัง จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป บริการตรวจสุขภาพทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษา บริจาคโลหิต บริจาค ดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคตัดผมฟรี</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ (13 ธ.ค.59)</p>	<p>ร.10 พระราชทานอภัยโทษ</p> <p>-เสนอข่าว ภายหลังมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์ 2559 นายกอบเกียรติ กลวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน โดยมีหลักเกณฑ์คือ เป็นผู้ต้องขังชั้นดี-ชั้นเยี่ยม ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องโทษไม่เกิน 2 ปี คาดว่าจะสามารถปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษกลุ่มแรกภายใน 3 วัน</p> <p>นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ในการปล่อยผู้ต้องขังจะมีการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาลังค์คมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงอยากให้ผู้ต้องขังกลุ่มนี้ไปขอรับบริการไต่ยังหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งจะคอยให้คำปรึกษาทั้งการจัดหาอาชีพและสุขภาพ</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานอุยงษ์ชีพ จ.สุราษฎร์ธานี ขณะที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(13 ธ.ค.59)</p> <p>มติชน ข่าวสด ไอ.เอ็น.เอ็น เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ (10ธ.ค.59)</p> <p>เดลินิวส์ (11 ธ.ค.59)</p>	<p>วลิฯ เสด็จเยี่ยมน้ำท่วม จ.ตรัง</p> <p>สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สงขลา ระบุว่า ขณะนี้ระดับน้ำทั้ง 4 อำเภอ มี อ.ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหนคร ลดลงเกือบเป็นปกติ ยังเหลือที่ลุ่มจะมีน้ำท่วมขังอยู่ บ่อกึ่ง บ่อปลาและนาข้าวเสียหายเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ความเสียหายเกือบ 100 ล้านบาท ใต้ให้เกษตรกรแจ้งความเสียหายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอค่าชดเชยกับทางราชการแล้ว</p> <p>นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ. สคร. ที่ 12 จ.สงขลา กล่าวว่า ภาคใต้หลายพื้นที่ฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขัง ประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อโรคน้ำท่วม เนื่องจากหนูนาและหนูบ้านในพื้นที่ อ.ระโนด สทิงพระ กระแสสินธุ์ และ อ.สิงหนคร นั้นชุกชุม หากเดินลุยน้ำให้ล้างเท้าให้สะอาด โดยอาการผู้ป่วยโรคน้ำท่วมคือมีไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรุนแรง</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่รพ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ รพ.สต.เขาพังไกร รพ.สต.มาบยอต อ.หัวไทร และมอบยาชุดช่วยน้ำท่วม 77,000 ชุด ยาทาน้ำกัดเท้า 2,400 หลอด เวชภัณฑ์ที่จำเป็น โดยในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช มีหน่วยบริการในสังกัดประสบภัยน้ำท่วมได้รับความเสียหาย 21 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นรพ.สต. เสียหายเล็กน้อย ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน 53 ทีม ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคน้ำกัดเท้าเกือบ 3,000คน ไข้หวัด 500 คน มีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและป่วยเรื้อรังกว่า 700 คน และมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำแล้ว 8 ราย ได้กำชับเรื่องการเตรียมแผนป้องกันควบคุมโรคหลังน้ำลดด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สสจ.เฝ้าระวังโรคน้ำท่วมที่อาจปนเปื้อนในแหล่งน้ำขังในพื้นที่เป็นเวลา 15 วันหลังน้ำลด และรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรค ทั้งโรคตาแดงและโรคที่มากับน้ำท่วมอื่นๆ เช่น โรคอุจจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ น้ำกัดเท้า เป็นต้น จากข้อมูลของสำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 ม.ค.-4 ธ.ค. 59 ทั่วประเทศพบผู้ป่วยโรคน้ำท่วม 2,083 ราย ภาคใต้พบผู้ป่วย 610 ราย เสียชีวิต 14 ราย และตั้งแต่ 1 ม.ค.-6 ธ.ค. 59 พบผู้ป่วยโรคตาแดงทั่วประเทศ 117,331 ราย ภาคใต้พบผู้ป่วย 12,890 ราย</p> <p>-สถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.นครศรีธรรมราช ยังมีพื้นที่น้ำท่วมขัง 4 อำเภอ คือ ปากพนัง-หัวไทร-เชียรใหญ่-เฉลิมพระเกียรติ</p> <p>-จ.ตรัง หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ อ.เมือง และ อ.กันตัง ระดับน้ำยังสูงถึง 2 เมตร</p>
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ บ้านเมือง M2F (13 ธ.ค.59)</p>	<p>ฟ้าหญิงห้วงโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นสพ.พรพิทักษ์ พันธุ์หล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริอยากให้ประเทศไทยปลอดจากเชื้อพิษสุนัขบ้า เนื่องจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้ตั้งศูนย์พักพิงสุนัขใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา อุดรธานี กรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ และรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน เพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2563 ตามพันธะสัญญาขององค์การอนามัยโลก</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (10ธ.ค.59)</p>	<p>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดสวนสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ทรงเททองหล่อองค์ชีวิตโกมารภักดิ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนไทย จำนวน 12 องค์ ขนาดหน้าตัก 16 นิ้ว เพื่อนำประดิษฐานที่วิทยาลัยการสาธารณสุข สถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทรราชินี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จากนั้นทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผลิตยาแผนไทย ทรงเปิด "สวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" ซึ่งสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับวิทยาลัยในเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) จัดสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าไปเรียนรู้การนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตาม 12 กลุ่มโรค</p>
<p>คมชัดลึก (13 ธ.ค.59)</p>	<p>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า บอร์ด สปสช.มีมติเห็นชอบรูปแบบการจ่ายชดเชย กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินของผู้ที่อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินในโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับรู้ไว้ตามสิทธิ โดยภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ สฟจ.จะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ส่งรายละเอียดราคาและอัตราจ่าย (Fee Schedule) ที่เพิ่มเติมค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา มาให้ สปสช. จากนั้นภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 สปสช.จะลงนามบันทึกความร่วมมือกับสปสช. โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลนอกระบบ ที่จะเข้าตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ที่ทุกสิทธิ และจะประสานไปยังกรมบัญชีกลางและประกันสังคมให้เข้าร่วมการลงนามดังกล่าวพร้อมกัน เพื่อเริ่มดำเนินการเรื่องนี้ได้ทันทีและประกาศเป็นของชวัญปีใหม่ แต่หากกรมบัญชีกลางและประกันสังคมยังไม่พร้อม สิทธิบัตรทองก็จะดำเนินการก่อน</p> <p>ด้าน นพ.จรัส ตฤณวุฒิพงษ์ กรรมการ สปสช.กล่าวว่า ขณะนี้มีโรงพยาบาลเอกชนจะ MOU กับสปสช.เพื่อเข้าร่วมนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ ด้วยความสมัครใจแล้ว 90% แต่หลังจากที่พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ... ฉบับใหม่ที่ผ่านมา สนช.แล้วมีผลบังคับใช้ โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งจะต้องเข้าร่วมนโยบายนี้ทั้งหมด</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน (13 ธ.ค.59)</p>	<p>ต่ออายุผู้ช่วย รมว.สธ.</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ เป็นเวลา 1 ปี จำนวน 20 ราย โดยมี นายธวัช สุนทรอาจารย์ ผู้ช่วย รมว.สธ. ด้วย</p>
<p>มติชน (12 ธ.ค.59)</p> <p>เว็บไซต์ไอจีดารา (12 ธ.ค.59)</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว ตูน-บอดี้สแลม เปิดเผยภายหลังสิ้นสุดกิจกรรมวิ่งการกุศล โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.บางสะพาน โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศได้ 63 ล้านบาท จากการที่ได้มาสร้างบ้านอยู่ อ.บางสะพาน มานานกว่า 2 ปี ทำให้ได้รับทราบปัญหาพ.บางสะพานขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงอยากที่จะช่วยเหลือด้วยการจัดกิจกรรมระดมทุนในครั้งนี้ และอยากให้อีกกิจกรรมนี้จุดประกายให้คนไทยทุกคนเห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับรพ.ของรัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้</p> <p>-เสนอข่าว หลังจากประสบความสำเร็จกับโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับรพ.บางสะพาน ล่าสุด ตูนได้เผยวิธีช่วยรพ.อื่นๆ ว่า ต่อไปจะมีกระปุกออมสินให้ทุกคนช่วยกันหยอดคนละห้าบาทต่อเดือน ส่งต่อให้รพ.อื่นที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อให้รพ.ได้มีเครื่องมือที่พร้อมรักษาชีวิตคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ และยั่งยืนต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์ บ้านเมือง ไทยโพสต์ มติชน ข่าวสด (12 ธ.ค.59)</p>	<p>วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 12 ธ.ค. เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก(Universal Health Coverage Day) ซึ่งในปี 2559 ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า "Not IF When" ในประเทศที่ยังไม่มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำหรับประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากกว่า 15 ปี ได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติ ให้เป็นต้นแบบประเทศไม่รวยแต่สามารถทำให้ทุกคนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีคุณภาพได้ โดยวันที่ 12-13 ธ.ค.นี้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และคณะ ได้ร่วมประชุมวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก ที่ กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจะมีการติดตามว่าการลงทุนแต่ละรัฐบาลด้านสุขภาพนั้น ให้ความสำคัญต่อการไปสู่เป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้าได้อย่างไร</p>
<p>มติชน (12 ธ.ค.59)</p>	<p>นักท่องเที่ยวยื่นข้อกล่าวหา</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีที่นักท่องเที่ยวเกิดการช็อกกะทันหันหลังจากการอาบน้ำเย็นระหว่างเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวที่ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์นั้น</p> <p>นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีหญิงคนดังกล่าวซึ่งทราบภายหลังว่าอยู่ในช่วงมีประจำเดือน ว่า ในคนที่ร่างกายแข็งแรง หากอาบน้ำเย็นจัดร่างกายจะปรับตัวได้รวดเร็ว แต่ในบางคนที่มีร่างกายอ่อนแอ เช่น อยู่ในภาวะมีประจำเดือน มีโรคประจำตัว หรือเป็นผู้สูงอายุ ถ้าอาบน้ำเย็นจัดจะปรับตัวได้ยากกว่า นอกจากนี้ ในคนที่เพิ่งออกกำลังกายซึ่งร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติก็ปรับสภาพได้ยากเช่นกัน วิธีแก้ปัญหาคือ ก่อนอาบน้ำจะต้องปรับอุณหภูมิให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อน ด้วยวิธีผ่อนคลายนกล้ามเนื้อ (Cool down) หรือเอาน้ำลูบตัวเพื่อปรับสภาพร่างกาย สำหรับคนที่มึนโรคประจำตัว หรืออยู่ในช่วงร่างกายอ่อนแอ</p> <p>นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เตือนให้นักท่องเที่ยวเตรียมพร้อมสำหรับการมาเที่ยวอุทยานฯ เช่น เตรียมร่างกายให้พร้อม หากมีโรคประจำตัวต้องเตรียมยาประจำตัว รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการดูแลตัวเองมา ส่วนกรณีที่นักท่องเที่ยวช็อกเพราะอาบน้ำเย็นนั้น บ้านพักในอุทยานแห่งชาติทุกที่ จะมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ บ้านเมือง สยามรัฐ (13 ธ.ค.59)</p>	<p>ประเด็นข่าว</p> <p>เครื่องทำน้ำอุ่น ผ้าห่มนวม ไว้บริการ ส่วนที่ทางเดินที่ ในห้องน้ำรวมบางแห่งมีเครื่องทำน้ำอุ่น แต่บางแห่งยังไม่มี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เตือนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวอย่าอาบน้ำขณะ เย็นจัด เพราะจะทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน เกิด อาการหายใจลำบาก อาจมีการผลอกันหายใจหรือแบ่ง โดยไม่รู้ตัว อีกทั้งความเย็นจัดอย่างฉับพลันจะทำให้เส้นเลือดหดตัวอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญไม่เพียงพอ จนหมดสติได้</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ มติชน ไอ.เอ็น.เอ็น กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เดลินิวส์ (12 ธ.ค.59)</p>	<p>เตือนระวังไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 6 ธ.ค. ปีนี้ พบผู้ป่วยเป็นไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ 160,505 ราย เสียชีวิต 43 ราย แบ่งเป็น ภาคกลาง 25,352 ราย เสียชีวิต 14 ราย ภาคเหนือ 31,714 ราย เสียชีวิต 4 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 32,548 ราย เสียชีวิต 21 ราย ดังนั้น ฤดูหนาวปีนี้ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัย ซึ่งมาตรการที่สามารถป้องกันโรคได้ดี คือ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่</p>
<p>ไทยรัฐ (13 ธค.59)</p>	<p>โรคในฤดูหนาว</p> <p>-เสนอบทความ โรคที่ต้องจับตาและมีแนวโน้มจะระบาดในฤดูหนาว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโรค คือ โรคติดเชื้อได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก และโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก ขณะที่อีกกลุ่มจะเป็นเรื่องของภัยสุขภาพ โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้ออกประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2559 โดยแจ้งเตือนไปยัง สสจ.ทั่วประเทศ สำนักอนามัย กทม. รวมถึงสคร.12 แห่ง และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ให้เตรียมพร้อมภารกิจในการดูแลประชาชน ทั้งด้านการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคในพื้นที่ การควบคุมโรคในกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อ</p>
<p>ไทยรัฐ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ (12 ธ.ค.59)</p>	<p>ไข้หวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผอ.สำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ในประเทศเพื่อนบ้าน ว่า ไข้หวัดนกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ สายพันธุ์รุนแรงและสายพันธุ์ไม่รุนแรง โดยนับตามความรุนแรงที่เกิดกับสัตว์ แต่ไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ทำให้เกิดความรุนแรงในคนได้ ข้อดีของสายพันธุ์รุนแรงคือ ทำให้สัตว์ตายจนเราสามารถรู้และป้องกันในคนได้ทัน แต่หากเป็นสายพันธุ์ไม่รุนแรงจะไม่สามารถทราบได้ เพราะสัตว์ที่มีเชื้อจะไม่แสดงอาการ อย่างไรก็ตาม หลังการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในไทย กรมปศุสัตว์ได้เข้มงวดในการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น ฟาร์มส่วนใหญ่เป็นฟาร์มปิด และยังมีมาตรการสุ่มตรวจโรคก่อนส่งโรงเชือด ดังนั้นจึงไม่หวังโรคในคน</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชน ออนไลน์ มติชน บางกอกโพสต์ (10ธ.ค.59)</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ.นมผง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานแถลงข่าว “เปิดข้อเท็จจริงพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดนมผง ปกป้องสุขภาพเด็กไทย” ว่า การยกร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ... เพื่อส่งเสริมให้ทารกได้รับนมแม่ตามเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ไม่ได้ห้ามขายเพียงแค่ห้ามทำการตลาดเท่านั้น ส่วนกรณีนมที่ใช้ทางการแพทย์สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติไม่สามารถกินนมแม่ได้ ไม่จำเป็นต้องโฆษณา เพราะเป็นนมที่ต้องผ่านการวินิจฉัยและสั่งจ่ายโดยแพทย์ และไม่ได้ห้ามบริจาคให้เด็กที่มีความผิดปกติ</p> <p>-นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล อธิบดีรองปลัด สธ. และอดีตประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ บริษัทผลิตภัณฑ์เหล่านี้รับปากว่าจะควบคุมการส่งเสริมการตลาดกันเอง แต่สุดท้ายมีการส่งเสริมการตลาดอย่างไร้จริยธรรม ส่วนที่ต้องควบคุมจนถึงอายุ 3 ขวบ เนื่องจากปัจจุบันมีนมอยู่ 4 สูตร คือ สูตร 1 สำหรับเด็ก 0-12 เดือน ห้ามโฆษณา สูตร 2 สำหรับเด็ก 6 เดือน-3 ขวบ ห้ามโฆษณา สูตร 3 สำหรับเด็ก 1 ปีและทุกคนในครอบครัว และสูตร 4 สำหรับทุกเพศทุกวัยและคนในครอบครัว ซึ่งสูตร 3 และ 4 สามารถทำการตลาดได้ ซึ่งมีการกำหนดช่วงอายุทับซ้อนกันอยู่ กฎหมายใหม่ที่ออกมาจึงต้องครอบคลุมเด็กถึง 3 ขวบ จึงจะได้ประโยชน์</p> <p>ประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยที่สุดในอาเซียน และนมแม่มีผลต่อการเพิ่มระดับสติปัญญาของเด็ก ซึ่งขณะนี้การศึกษาและระดับไอคิวของไทยตามหลังเวียดนามอยู่มาก จึงหวังว่า สนช.และคณะรัฐมนตรีจะเห็นความสำคัญของเรื่องนี้</p> <p>-นางเรณู การ์ก หัวหน้าฝ่ายโรคไม่ติดต่อ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประเทศไทยต่ำที่สุดในอาเซียน ร่างพ.ร.บ.โคตมิลค์ที่กำลังพิจารณานี้ จะช่วยส่งเสริมอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด สยามรัฐ (12 ธ.ค.59)</p>	<p>แม่ของไทยให้มากขึ้น และอาหารเสริมทดแทนนมแม่ไม่ควรได้รับการส่งเสริมใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ไทยจำเป็นต้องมีพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.... เพื่อช่วยให้แม่และครอบครัวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรอบด้าน และปกป้องแม่จากการโน้มน้าวด้วยโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดวิธีอื่นๆ ซึ่งการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์นมผงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของไทยต่ำเพียงร้อยละ 12.3 เท่านั้น โดยหากเด็กไทยทุกคนได้รับนมแม่อย่างเต็มที่ จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเด็กที่ป่วยโรคอุจจาระร่วงและปอดบวมถึง 269 ล้านบาทต่อปี</p> <p>นางนภัทร พิศาลบุตร เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรยูนิเซฟประเทศไทย กล่าวว่า โฆษณานมผงปัจจุบันเน้นอวดอ้างสรรพคุณของสารอาหารบางอย่างเท่านั้น จึงไม่ควรปล่อยให้มีการบิดเบือนข้อเท็จจริง</p> <p>ดร.บวรสรรค์ เจียดำรง อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี กล่าวว่า พบมีการหลบเลี่ยงหลักเกณฑ์โดยเอาผลิตภัณฑ์นมผงของเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปมาโฆษณา โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ใกล้เคียงนมผงทารก ทำให้แม่สามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ในการเลือกซื้อ ทั้งพบการละเมิดหลักเกณฑ์สากลฯ โดยการติดต่อสื่อสารกับแม่โดยตรงโดยใช้การตลาดทางตรงผ่านแอปฯ บนมือถือ เฟซบุ๊ก จัดกิจกรรมพิเศษในโรงพยาบาล-งานต่างๆ เพื่อแจกนมผงทดลองถึงแม่-ผู้ปกครองโดยตรง ซึ่งหากไม่มีการส่งเสริมการตลาด นมผงจะราคาถูกลงถึง 20-25%</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ สังคมโพสต์ทูเดย์ (13 ธ.ค.59)</p>	<p>มะเร็งปากมดลูก</p> <p>-กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นภัยที่คร่าชีวิตหญิงไทยจำนวนมาก เฉพาะปี 2555 มีผู้ป่วยรายใหม่ 8,184 ราย และเสียชีวิต 4,513 ราย ทั้งที่มีการผลิตวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจำหน่ายในท้องตลาดมาตั้งแต่ปี 2549 แต่นับจากนี้ไปเริ่มมีความหวัง เนื่องจาก นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า จะเร่งผลักดันให้มีการฉีดวัคซีน HPV ฟรี ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หลังจากร่างจัดให้นักเรียนหญิงชั้น ป.5 ใน จ.พระนครศรีอยุธยา มาแล้วตั้งแต่ปี 2557 ไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรงใดๆ ต้องฝาก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. สนับสนุนให้โครงการนี้ถูกบรรจุอยู่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเร็ว</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (10ธ.ค.59) บ้านเมือง (12 ธ.ค.59) สยามรัฐ (13 ธ.ค.59)</p>	<p>“วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ”</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โดฬพิณานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จมาเปิดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2511 เป็นต้นมา ทั้งนี้ โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทย แนวโน้มเกิดโรคเพิ่มมากขึ้น พบผู้ป่วยรายใหม่ 120,000 คนต่อปี แนะนำเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลาย ไม่เครียด พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ช่วยลดเสี่ยงโรคได้</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ (10ธ.ค.59) สยามรัฐ(12 ธ.ค.59)</p>	<p>“วัตถุแต่งกลิ่นแมงดา”</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า “วัตถุแต่งกลิ่นแมงดา” ทำให้โฝมละลายได้จริง เพราะมีส่วนประกอบทางเคมีที่เป็นตัวทำลายโพลีเมอร์ แต่สามารถใช้ปรุงอาหารได้โดยเป็นไมอันตรายนหากใช้ปริมาณเหมาะสมตามกำหนดบนฉลาก และห้ามสัมผัสหรือกลืนกินโดยตรง</p>
<p>เดลินิวส์(10ธ.ค.59)</p>	<p>ภัยเงียบจากสัตว์เลี้ยง</p> <p>-เสนอบทความ นสพ.พรพิทักษ์ พันธุ์หล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ให้คำแนะนำคนที่อยากเลี้ยงสุนัข แมว ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย ความสะอาดของสัตว์เลี้ยง เนื่องจากมีเชื้อโรคหลายชนิดในสัตว์เลี้ยงที่สามารถแพร่มาสู่คนได้ เช่น สติปโตคอคคัส และสติปฟีโลคอคคัส ที่ทำให้เกิดโรคผิวหนัง การติดเชื้อที่ผิวหนัง รวมถึงมีไชพยาธิตัวกลม พยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย นอกจากนี้ ยังมี “โปรโตซัว” ซึ่งสามารถก่อโรคท้องร่วงทั้งในคนและสุนัข แมว รวมถึงเชื้อซาโมเนลลาที่ก่อโรคท้องร่วงทั้งคนทั้งสัตว์</p>
<p>สยามรัฐ (11 ธ.ค.59)</p>	<p>อย. จับมือ สบช. พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รักษาการ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย. ลงนามความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ เกสัชกรโรงพยาบาลชุมชน พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติส่วนงานคุ้มครองผู้บริโภค ทั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ความรู้ที่จำเป็น อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน การบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับอำเภอ ซึ่งจะมีการจัดอบรมในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560</p>
<p>ไทยโพสต์ (11 ธ.ค.59)</p>	<p>สายด่วนสุขภาพจิต 1323</p> <p>-เสนอบทความ พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันสายด่วนสุขภาพจิต 1323 มีการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนหลายระดับมากขึ้น จากเดิมเน้นเรื่องคนไข้ชั้นวิกฤติที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น กรณีฆ่าตัวตาย โต้ขยายเป้าหมายด้านอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะปัญหาเด็กและวัยรุ่นที่แก้ปัญหาตนเองไม่ได้ และจะเพิ่มช่องทาง Facebook social media Line ให้วัยรุ่นเข้าถึงได้มากขึ้น โดยจะเปิดในช่วงเวลาที่คนใช้บริการอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ เวลา 17.00 น.-22.00 น. รวมถึงคนต่างประเทศสามารถสื่อสารเข้ามาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ผู้ปกครองเองที่จะสื่อสารกับวัยรุ่น รวมถึงวัยรุ่นอื่นๆ ที่มีปัญหาความเครียด ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษา สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้</p>
<p>ข่าวสด (12 ธ.ค.59)</p>	<p>สปสช.วางแผนปฏิบัติผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สถานการณ์โรคข้อเข่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ช่วงปี 2554-2557 พบว่า มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจาก 241,135 ราย เป็น 274,133 ราย เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 8,250 ราย ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม เพิ่มขึ้นจาก 6,353 รายในปี 2557 เป็น 8,690 ราย ในปี 2558 และ 10,736 รายในปี 2559 คิดเป็นอัตราเฉลี่ยเพิ่มร้อยละ 23 ต่อปี อีกทั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง</p> <p>สปสช.จึงร่วมกับราชวิทยาลัยแพทยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดแนวทางการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม โดยเน้นที่ศักยภาพ ความพร้อมของหน่วยบริการ และออกเป็นประกาศ "แนวปฏิบัติสำหรับการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม พ.ศ.2559" เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2560</p>
<p>ข่าวสด (12 ธ.ค.59)</p>	<p>รณรงค์ลดกินเค็ม</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 4 ปีของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เครือข่ายฯ ร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เปิด "มิติใหม่การลดบริโภคเค็มกับอนาคตสังคมไทย" โดย สสส.ตั้งเป้าว่าคนไทยต้องลดการบริโภคเค็มจากวันละ 4,000 ม.ก./วัน เหลือวันละ 2,000 ม.ก./วัน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ WHO วางไว้ว่าควรลดให้ได้ร้อยละ 30</p> <p>ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า ปีนี้เครือข่ายได้พัฒนางานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการขับเคลื่อนเพื่อลดการบริโภคโซเดียมของคนไทยผ่านการอ่านฉลาก โดยอย.ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 18 ต.ค. 2559 และออกสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพติดหน้าผลิตภัณฑ์</p> <p>2.โครงการ Food Safety Forum : ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เป้าหมายคือการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์อาหารรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารลดเกลือ เพื่อนำไปทดลองปรับสูตรผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมถึงสร้างความตระหนักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารลดโซเดียมออกสู่ท้องตลาด</p> <p>3.โครงการการผลิตเครื่องตรวจสอบความเค็มในตัวอย่างอาหารและปัสสาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนทั่วไป โดยเป็นเครื่องมือขนาดเล็ก พกพาสะดวก ใช้งานง่าย ราคาประหยัด เหมาะกับบุคคลทั่วไป หรือเหมาะกับการนำไปใช้ในการณรงค์ของ สสส. และ 4.โครงการการสร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหารและเครื่องปรุงรส : อาหารท้องถิ่นภาคต่างๆ และอาหารที่นิยมทั่วไป เพื่อเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับปริมาณ แคล่ และรายการอาหารที่มีโซเดียมสูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรณรงค์การลดบริโภคโซเดียมในท้องถิ่นต่างๆ ได้</p>
<p>เดลินิวส์ (12 ธ.ค.59)</p>	<p>ศธ.เร่งเตรียมคนไทยรับมือสังคมผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ. เปิดเผยว่า ในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ศธ.ได้เตรียมการรองรับโดยจะดำเนินการใน 2 ส่วน คือ การพัฒนาและผลิตบุคลากรที่จะมาดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ตั้งแต่การเตรียมประชากรก่อนเข้าวัยผู้สูงอายุ การอบรมต่อยอดและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้เข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว โดยการพัฒนาและผลิตบุคลากรที่จะมาดูแลผู้สูงอายุ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับผิดชอบหลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุ ทั้งแบบอบรมระยะสั้นและแบบมีวุฒิการศึกษา โดยเพิ่มเรื่องภาษาอังกฤษ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ภาษาเพื่อนบ้าน ตลอดจนอัตลักษณ์ความเป็นไทย มารยาทไทยและทักษะการนวดแผนไทย ส่วนการอบรมอาชีพที่ 2 และการเพิ่มทักษะต่อยอดอาชีพเดิมให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ประชาชาติธุรกิจ (12 ธ.ค.59)	เหมืองทองอัครา เลิกจ้างพนักงาน -เสนอข่าว นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้จัดการฝ่ายประสานกิจการภายนอก บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องจากยังไม่มีคำตอบจากภาครัฐว่าจะให้ต่อใบอนุญาตประกอบโลหกรรมหรือไม่ จึงประกาศเลิกจ้างพนักงาน 1,004 คน ซึ่งเป็นการทำตามมติกรม. ที่ให้ดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำได้ถึงแค่สิ้นปีนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้พยายามยื่นหนังสือเพื่อขอเข้าพบรมว.อุตสาหกรรม แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับ จึงตัดสินใจเลิกจ้างพนักงาน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 60 เป็นต้นไป
ไทยโพสต์ คอลัมน์ สถานีบ้านเรา (11 ธ.ค.59)	สานพลัง 4 องค์กรเดินหน้า Medical Hub of Asia -เสนอสรุป ในงานประชุมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์จากภาควิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรม และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยม ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. จึงได้มอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงทั้งสองหน่วยงานร่วมมือกันเปิดมิติใหม่ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ การจัดสร้างทุนวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกัน มีการจูงใจภาคเอกชนเข้าร่วมมือกัน
เดลินิวส์ ประชาชาติธุรกิจ (11 ธ.ค.59)	ร้องเรียนออนไลน์ผ่านแอป OCC -เสนอข่าว สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน คือ อย. สคบ. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกองบังคับการปราบปรามการ กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) พัฒนาช่องทางร้องเรียนปัญหาออนไลน์แบบครบวงจร โดยตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC หรือ Online Complaint Center ขึ้น ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1212 และอีเมล 1212@mict.go.th
ไทยรัฐ มติชน (13 ธ.ค.59)	สมุนไพร “รางจืด” -เสนอข่าว ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว เกษีษกรชำนาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่สูตรรางจืดล้างน้ำตาลในเลือด และกินใบมะยมสดหรือต้มรากเตยต้มเพื่อฟื้นฟูตับอ่อน ว่า รพ.มีการเก็บข้อมูลพบว่า รางจืดทุกชนิดช่วยล้างความเข้มข้นของสารพิษในร่างกาย และมีสารช่วยปกป้องสมองจากสารตะกั่วและปกป้องตับจากพิษของแอลกอฮอล์ได้ แต่ไม่มีการระบุ ว่า ต้องกินรางจืดที่ความเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนจึงจะได้ผล นอกจากนี้ รางจืดยังมีสรรพคุณลดความร้อนในร่างกาย หากกินเป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายเย็น ส่งผลให้มือเท้าชา และเลือดลมเดินไม่สะดวก หากจะเลือกใช้สมุนไพรช่วยลดน้ำตาลในเลือด ควรใช้สมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยที่ชัดเจน เพราะจะได้รู้ว่าควรกินในปริมาณเท่าใด รวมถึงต้องรู้จักการออกฤทธิ์ เพราะหากมีผลข้างเคียงจะได้รู้วิธีรักษา
เดลินิวส์ (11 ธ.ค.59)	สสจ.หนองบัวลำภูยึดยาลดอ้วน -เสนอข่าว กรณีผู้ช่วยเภสัชกร รพ.พล จ.ขอนแก่น เสียชีวิตหลังกินยาสมุนไพร “แมงลัก” แต่กลับยังมีขายอย่างแพร่หลายในภาคอีสาน น.ส. วรางคณา ทาระคุณโน หน.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรสาธารณสุข สสจ.หนองบัวลำภู นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ หลังได้รับแจ้งว่าลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พบอาหารเสริมยี่ห้อ “แมงลักพาวเวอร์สลิม และแมงลักพาวเวอร์สลิมโกลด์” วางจำหน่ายอย่างเปิดเผย จึงยึดไว้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
เว็บไซต์kapook (10ธ.ค.59)	เจอปลิงในปู -เสนอข่าว จากคลิปที่มีคนบันทึกภาพขณะแกะกระดองปูน้ำจืดแล้วเจอปลิงตัวเล็ก ๆ อยู่ใต้กระดองปูที่มักนำมาใส่ในส้มตำ อ.เจษฎา เตนต์วงบริพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า น่าจะเป็นปลิงเข็ม พบได้บ่อยในปูน้ำจืด โดยจะเกาะดูดเลือดปู แผลปวดปู ถ้ากินลงท้องจะโดนน้ำย่อยตายไปเอง แต่ถ้าไปติดตามเหงือก ปาก คอ ก็อาจจะเกาะดูดเลือดเราได้ ที่มากับปูดิบและน้ำจืดกว่า คือพยาธิใบไม้ ดังนั้นควรต้มปูให้สุกก่อนจะทำอาหาร

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์เดลินิวส์ (10ธ.ค.59)	<p>นร.อาหารเป็นพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นักเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์ กว่า 30 ราย มีอาการจุกเสียด แน่นท้อง ปวดท้องและอาเจียนอย่างรุนแรง บางรายถึงขั้นหมดสติ หลังจากซื้ออาหารกลางวัน น้ำและเครื่องดื่มที่ทางโรงเรียนจัดจำหน่าย นพ.ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนโรค ได้เก็บตัวอย่างน้ำ และอาหารชนิดไปตรวจสอบคาดว่าไม่เกิน 2-3 วันจะทราบผล</p>
เดลินิวส์ (12 ธ.ค.59)	<p>เตือนระวังอุบัติเหตุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิวรรธน์ ก่อวิริยภมร นพ.สสจ.เลย เตือนประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยว จ.เลย ให้ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวัง หากขี่มอเตอร์ไซด์ต้องสวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับและผู้ซ้อน รวมทั้งเปิดไฟหน้ารถ สำหรับรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ทั้งผู้ขับและผู้นั่งในรถ ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน และต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด มีน้ำใจให้กันและกัน ที่สำคัญที่สุด "เมาไม่ขับ" หากพบเห็นอุบัติเหตุ เรียกหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาล หรือ โทร. 1669</p>
เดลินิวส์ (12 ธ.ค.59)	<p>สสจ.นครพนมจัดพัฒนาบุคลากร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจริญ จันทมัตตุการ นพ.สสจ.นครพนม เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ ITA ปี 60 พัฒนาบุคลากรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด โดยสำนักงาน ก.พ.ร.ตั้งเป้าหมายดัชนีความโปร่งใสภาพรวมทั้งประเทศ ร้อยละ 50 ในปีงบประมาณ 2558-2559 และกำหนดให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60 ในปี 2560</p>
พิมพ์ไทย (13 ธ.ค.59)	<p>กาญจนบุรีเปิดประชุมสมัชชาสุขภาพ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.พนัส โสภณพงษ์ นพ.สสจ.กาญจนบุรี จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่าง ตามระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและสื่อ ได้ร่วมกันศึกษารายละเอียดของเอกสารหลัก ร่างมติ ซึ่งมีวาระในการพิจารณา 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาพ 2) น้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน 3) การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 4) สานพลังปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้ได้ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ช่างมากที่สุดจะทำให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p>
กรมประชาสัมพันธ์ (10ธ.ค.59)	<p>สวนสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว พันเอก ปราโมทย์ นาคจันทิก รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 เป็นประธานในพิธีรับมอบสวนสุขภาพและเครื่องออกกำลังกายจาก พญ.วิมา มงคลพร รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 และนายนรินทร์ เอกวงศ์ วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ที่บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งกรมอนามัยและบมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ได้ร่วมกันมอบให้กับกองทัพภาคที่ 2 เพื่อร่วมทำความดีถวายแด่พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมุ่งสร้างความสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกาย</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 (13 ธ.ค.59)	<p>บทเรียนกู้ชีพจากพยาบาลสาวไทย</p> <p>- เสนอบทความ จากเหตุการณ์ "คุณรังษิ วงศ์ชัย" พยาบาลแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเชียงใหม่ประชานุเคราะห์ ฮีโร่สาวซึ่งได้ช่วยชีวิตชาวต่างชาติที่เกิดอาการหัวใจขาดเลือดฉับพลันที่สถานีรถไฟในกรุงโตเกียว ผู้ป่วยที่รอดชีวิตได้จากเหตุการณ์นี้ นอกจากทักษะการปั๊มหัวใจที่คุณรังษิได้เรียนรู้มาแล้ว ตัวช่วยที่สำคัญ คือ เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED ซึ่งติดตั้งอยู่ในสถานที่สาธารณะทั่วประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีไม่น้อยกว่า 5 แสนเครื่อง ในขณะที่ประเทศไทย ข้อมูลจาก สพล. ระบุว่า มีเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะไม่เกิน 1 หมื่นเครื่องเท่านั้น</p> <p>ประเทศญี่ปุ่นไม่เพียงติดตั้งเครื่อง AED ตามสถานที่ต่างๆ อย่างแพร่หลาย แต่ยังมีเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่สามารถระบุพิกัดสถานที่ติดตั้งเครื่อง AED ที่ใกล้เคียงที่สุดผ่านระบบแผนที่ GPS อีกด้วย ทั้งนี้ โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สูงที่สุด 1 ใน 3 อันดับแรกของคนไทย แทบทุกกรณี "ฮีโร่" มักจะเป็นแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่ได้รับการฝึกอบรมมา แต่หากมีการติดตั้งเครื่อง AED ตามสถานที่สำคัญ คนทั่วไปก็ใช้งานได้เพียงแต่ทำตามขั้นตอนของเครื่องอัตโนมัติเท่านั้น โอกาสรอดชีวิตของคนไทยก็จะสูงขึ้น และคนเดินถนนก็จะกลายเป็น "ฮีโร่" ได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพมหานครออนไลน์ (10ธ.ค.59)	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว เจ้ากรมการแพทย์ทหารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐ เผยวัยรุ่นสหรัฐมีความเสี่ยงสูงจากการรับนิโคตินในบุหรีไฟฟ้าเข้าไปจำนวนมาก ขณะที่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับบุหรีไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่แพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีรายงานว่า สูบบุหรีไฟฟ้ามากถึงราว 1 ใน 6</p>
เดลินิวส์ (13 ธ.ค.59)	<p>ญี่ปุ่น พบสารตกค้างในกระเจี๊ยบเขียวจากไทย</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุข ญี่ปุ่นตรวจพบสาร Pyridaben ตกค้างในกระเจี๊ยบเขียวสดส่งออกจากบริษัทแห่งหนึ่งของไทย เมื่อวันที่ 25 และ 28 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยพบสารตกค้างในปริมาณ 0.08 ppm. และ 0.03 ppm. ตามลำดับ จึงปรับระดับการคุ้มครอง Pyridaben ในกระเจี๊ยบเขียวสดแช่แข็ง รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปนำเข้าจากไทยเป็นร้อยละ 30 และหากตรวจพบสารชนิดนี้ตกค้างเกินมาตรฐาน จะพิจารณากักกันกระเจี๊ยบเขียวทุกรุ่นที่นำเข้าจากประเทศไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป สำหรับกระเจี๊ยบเขียวที่ส่งออกโดยบริษัทของไทยไปญี่ปุ่นนั้นกำหนดให้ต้องนำผลวิเคราะห์สาร Pyridaben มาแสดงก่อนการอนุญาตนำเข้าทุกครั้ง</p> <p>ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังเร่งหาสาเหตุและดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการส่งออกสินค้าที่มีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานไปยังญี่ปุ่นอีก</p>
กรุงเทพมหานครออนไลน์ (10 ธ.ค.59)	<p>'คิวอาร์โค้ด' ติดเล็บผู้สูงวัย</p> <p>-เสนอข่าว บริษัทแห่งหนึ่งในเมืองอิรุมะ ใกล้กับกรุงโตเกียว พัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยที่สุ่มเสี่ยงต่อการหายออกจากบ้าน ด้วยการทำคิวอาร์โค้ดกันน้ำได้ขนาด 1 ตารางเซนติเมตร และจะติดอยู่ที่เล็บประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งภายในบันทึกข้อมูลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัตรประชาชน โดยจะช่วยให้ตำรวจได้ข้อมูลของคนชรา พร้อมกับมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด บริการดังกล่าวในเมืองอิรุมะเริ่มใช้งานในเดือนนี้ ยังไม่มีค่าใช้จ่ายและถือเป็นเมืองแรกในญี่ปุ่นที่มีบริการแบบนี้</p>
M2F (13 ธ.ค.59)	<p>เครื่องช่วยขยับคนไข้มะเร็งเต้านมผอมร่าง</p> <p>- เสนอข่าว ผลการศึกษาจากแพทย์แห่งศูนย์ทรวงอกเลสเตอร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์ของสหรัฐชี้ว่า ผู้รับการบำบัดรักษาโรคมะเร็งทรวงอกที่ใช้เครื่องช่วยรักษาอุณหภูมิให้หนังศีรษะเย็นระหว่างการทำเคมีมากถึง 50% มีผอมร่างน้อยลงหรือถึงขั้นไม่มีผอมร่างเลย เมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมรับเคมีทั่วไป ทางผู้ทำวิจัยกำลังศึกษาต่อไปว่า เทคโนโลยีนี้สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นอีกหรือไม่</p>